
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 749  —  512. mál.

Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um hrefnuveiðar.

Frá Magnúsi Þór Hafsteinssyni.

1. Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að hafnar verði hrefnuveiðar í atvinnuskyni hér við
land strax á sumri komanda?

2. Er þess að vænta að kynntar verði niðurstöður rannsókna sem farið hafa fram í tengslum
við vísindaveiðar á hrefnu undanfarin sumur, og þá hvenær og með hvaða hætti?


